

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงขอให้กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา) ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชน สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้คณะทำงานย่อย ๒ คณะ คือ (๑) คณะทำงานพัฒนาและออกแบบระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (๒) คณะทำงานจัดทำเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำแผนและมีงบประมาณรองรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรม</p> <p>๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานของการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๒๕๖๒ มีมติเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องสำคัญ ๆ ได้แก่</p> <p>(๑) การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในระยะ ๓ ปี ให้ครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ ๓ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านการจัดการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนเป็น Smart Community Colleges</p> <p>๓. สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา ด้วยระบบ Google Classroom จากวิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วยระบบ Google Classroom ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากและขณะนี้ มี ๔ วิทยาลัยชุมชนที่พัฒนาสื่อการสอนออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC (หลักสูตรฝึกอบรม) ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อเผยแพร่ต่อไป ตัวอย่างรายวิชาที่จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ เช่น ขนแกะ การทำเรือกอลและจำลองปลาสมุทรศาสตร์ การเลี้ยงไก่เบตง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเร่งรัดให้วิทยาลัยชุมชนที่เหลืออีก ๑๖ แห่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน และรายงานผลภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อจะคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เป็นตัวอย่างที่ดี และให้ไปเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมทักษะฯ เพิ่มเติม ณ ประเทศไต้หวัน เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับคนทำงานต่อไป</p>	
<p>วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี”</p> <p>ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุทัยธานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตผ้าทอพื้นเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอพื้นเมือง ให้บริการข้อมูล</p>	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ข่าวสาร รวมถึงการบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นสถานศึกษาที่มีการสอนการทอผ้าโดยชุมชน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านประจำปี ธรรมศิริ เป็นศิลปินเอกด้านการทอผ้า แห่งอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ซื้อเสี้ยนระดับอาเซียน มาสอนให้นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยขณะนี้มึนักศึกษาจำนวน ๕๐ คน ซึ่งนักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนเป็นจำนวนมาก โดยมีการเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการทอผ้าทอพื้นเมือง</p>	
<p>วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ไม่อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่งประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และร้องเรียนการบริหารงานของนายประยงค์ แก้วปทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ)</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ (วาระลับ)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑. ในหน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๙</p> <p>ข้อความเดิม “ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒”</p> <p>แก้ไขเป็น “ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ (วาระลับ)”</p> <p>๒. ในหน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๑๔</p> <p>ข้อความเดิม “ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมข้อความใน วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในหัวข้อ การพิจารณา ในบรรทัดที่ ๕ “... ประกอบกับที่ประชุมสภาสถาบันเห็นว่าก่อนหน้านั้นได้เคยเสนอแนะให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงให้มีการปรับปรุง แก้ไข</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน โดยให้แก้ไข...” และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) โดยมีการแก้ไข”</p> <p>แก้ไขเป็น “ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมข้อความใน วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในหัวข้อ การพิจารณา ในบรรทัดที่ ๕ “...ประกอบกับที่ประชุมสภาสถาบัน เห็นว่าก่อนหน้านี้ได้เคยเสนอแนะให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน โดยให้แก้ไข...” แล้วเมื่อมีการแก้ไขแล้ว ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วาระลับ) โดยมีการแก้ไข”</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนรายงานผลสถิติการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานความคืบหน้า กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ นายประยงค์ แก้วปทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน (วาระลับ)</p>	
<p>วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การพิจารณามอบอำนาจคดีปกครองกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญรายทางมัธยมศึกษา เรื่องวงศ์โรจน์ (วาระลับ)</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัย จากเดิมนายสำรวย ศิริรัตนพงษ์ เป็น นางปราณี สติตบรรจง และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และประธานกล่าวขอบคุณ กรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม